



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HDND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa quý vị đại biểu; Kính thưa quý vị cử tri!

Tôi tên **Trần Thị Hoài Thu**, sinh năm 1981;

Hiện là Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Côn Đảo
Thường trú tại Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQVN huyện hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Khu dân cư số 9 và Đại đội pháo binh 9, Đại đội pháo binh 10, Tiểu đoàn Công Binh 792. Lời đầu tiên, cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6, xin được gửi tới quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa quý vị đại biểu; Kính thưa quý vị cử tri!

Bản thân tôi công tác tại Văn phòng Huyện ủy, đây là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp việc cho Huyện ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, tôi nhận thức rằng: *"HĐND huyện là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên."* Do đó, được ứng cử vào đại biểu HĐND huyện là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và gia đình, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân đối với nhân dân huyện nhà.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu *"du lịch, dịch vụ, công nghiệp"*; đầu tư kết cấu hạ tầng phát huy hiệu quả; văn hoá - xã hội phát triển tốt; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, sung túc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì trên địa bàn huyện nói chung và tại Khu dân cư số 9, các đơn vị bộ đội nói riêng vẫn còn những khó khăn nhất định chưa đáp ứng được sự mong đợi của nhiều cử tri, đó là:

1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và nhà ở còn tồn tại hạn chế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều công trình, dự án triển khai chậm.

2. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ tại các đơn vị bộ đội tuy được huyện quan tâm, tuy nhiên do Côn Đảo là huyện đảo, cách trở đất liền, giao thông đi lại còn khó khăn, thời tiết có nhiều lúc không thuận lợi, nên có những thời điểm chưa đáp ứng như mong muốn các yêu cầu sinh hoạt thiết yếu về một số mặt như: hoạt động phong trào, sinh hoạt, giải trí, đi lại, ổn định gia đình của cán bộ chiến sỹ.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cử tri!

Qua các khó khăn vừa trình bày trên, nếu được quý vị cử tri KDC số 9; **quý vị cử tri của Đại đội pháo binh 9, Đại đội pháo binh 10, Tiểu đoàn Công Binh 792** quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ cho tôi được đắc cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cùng các vị đại biểu HĐND khóa mới đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề trên như sau:

Một là: Tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến HĐND huyện, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ tham mưu cho Thường trực và BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

Hai là: Kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”. Cần có những giải pháp đột phá mạnh, nhất là đối với bộ máy tổ chức hành chính, phương thức, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng khoa học, hiệu quả hơn; đơn giản hoá và xây dựng các quy trình hành chính công khai đối với người dân nhất là trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đầu tư XD CB, rà soát loại bỏ những quy định về thủ tục gây ách tắc, chậm trễ, phiền hà cho người dân và cho doanh nghiệp.

Ba là: Đối với các khó khăn về đất đai, xây dựng, nhà ở còn tồn tại, Tôi sẽ quan tâm tham mưu cho BTV Huyện ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ giải quyết, đồng thời kiến nghị, đề xuất với HĐND huyện đánh giá thực tế tình hình, đưa ra chỉ tiêu, giải pháp

lãnh đạo các cơ quan hành chính Nhà nước của huyện sớm giải quyết dứt điểm, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri theo quy định của pháp luật.

Bốn là: Với vai trò là HUV, đại biểu HĐND huyện, tôi quan tâm tham gia ý kiến với BCH Đảng bộ và HĐND huyện về các chủ trương giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Quan tâm đến việc đầu tư xây dựng và nâng cấp, kiên cố hóa các công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu kiểm soát, bảo vệ vùng biển và thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc.

Năm là: Tham gia ý kiến với HĐND huyện có quyết sách về an sinh xã hội để cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, đi lại, các chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống nhân dân và cán bộ, chiến sỹ.

Kính thưa quý vị đại biểu; Kính thưa quý vị cử tri!

Hy vọng với Chương trình hành động như đã trình bày trên, sẽ được quý vị cử tri KDC số 9, (**quý vị cử tri của Đại đội pháo binh 9, Đại đội pháo binh 10, Tiểu đoàn Công Binh 792**) tín nhiệm, ủng hộ đắc cử vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu được quý vị cử tri ủng hộ đắc cử, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND huyện, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện; thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, phản ánh đến diễn đàn HĐND huyện, các cơ quan hữu quan; cùng các vị đại biểu HĐND huyện tham gia xây dựng, thảo luận các Nghị quyết của HĐND huyện và làm tốt chức năng giám sát để Nghị quyết HĐND huyện đi vào đời sống.

Nhân hội nghị này, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN huyện đã bố trí cho chúng tôi có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, trình bày và trao đổi ý kiến với quý vị cử tri. Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cử tri dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.